

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมชาย เพชรนวล	ประธานสภา	สมชาย เพชรนวล	
๒.	นายเชื้อ หุเขียว	รองประธานสภา	เชื้อ หุเขียว	
๓.	นายอับดุลโตด หวันยาหาว	เลขานุการสภา	อับดุลโตด หวันยาหาว	
๔.	นายสุพิน ทองเกื้อ	ส.อบต หมู่ที่ ๑	สุพิน ทองเกื้อ	
๕.	นายอุหมัด เส้นขาว	ส.อบต หมู่ที่ ๑	อุหมัด เส้นขาว	
๖.	นายสมนึก ชูแก้ว	ส.อบต หมู่ที่ ๒	-	ลา
๗.	นายสุชาติ ศรีสุวรรณ	ส.อบต หมู่ที่ ๒	สุชาติ ศรีสุวรรณ	
๘.	นายสมจิตร กำไรรักษา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สมจิตร กำไรรักษา	
๙.	นายรัตน์ธนะ รองเดช	ส.อบต หมู่ที่ ๔	รัตน์ธนะ รองเดช	
๑๐.	นายต้อย เดชเครือ	ส.อบต หมู่ที่ ๕	ต้อย เดชเครือ	
๑๑.	นายธีรภาพ แสงกาศนี	ส.อบต หมู่ที่ ๕	ธีรภาพ แสงกาศนี	
๑๒.	นายถาวร แก้วพิทักษ์	ส.อบต หมู่ที่ ๖	ถาวร แก้วพิทักษ์	
๑๓.	นางอารี ปานลุง	ส.อบต หมู่ที่ ๖	อารี ปานลุง	
๑๔.	นายกิจ ประังเจะ	ส.อบต หมู่ที่ ๗	กิจ ประังเจะ	

รายชื่อ ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายสมนึก ชูแก้ว สมาชิก อบต.ม.๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสมเจตน์ หนูหมาด	นายก อบต.	สมเจตน์ หนูหมาด	
๒.	นายเพียร วัตมี	รองนายก อบต.	เพียร วัตมี	
๓.	นายชุมชน จันทรสอน	รองนายก อบต.	ชุมชน จันทรสอน	
๔.	นายสมบูรณ์ ฤทธิเดช	เลขานุการนายก อบต.	สมบูรณ์ ฤทธิเดช	
๕.	ว่าที่ร้อยตรีณฤมิตร บุญธรรม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณฤมิตร บุญธรรม	

เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมชาย เพชรนวล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและได้ประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

นายอับดุลโดด หวันยาหา เรื่องขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี เลขานุการสภาฯ ๒๕๖๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ซึ่งขณะนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะครบกำหนดแล้ว แต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ อำเภอปะเหลียน พิจารณาแล้วอนุญาตให้ขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

เป็นรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม

๒๕๖๔ ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ใครมีข้อแก้ไขบ้างหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๒ เสียง

ไม่มา จำนวน ๑ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ ได้กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ประกอบด้วย ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอื่น

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาฯ ได้เสนอญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในขั้นรับหลักการไปแล้วนั้น ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในขั้นแปรญัตติ ต่อไปเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวสรุปผลของคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

นายถาวร แก้วพิทักษ์

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายถาวร แก้วพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ผมได้รับเลือกเป็นประธานฯ และนายเชื้อ ทูเขียว เป็นเลขานุการฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งผ่านในวาระรับหลักการไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อที่ต้องการจะแปรญัตติ ในวันที่ ๑๘, ๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ได้มารอรับยื่นเสนอคำแปรญัตติ ในวันและเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องขอแปรญัตติ ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะผู้บริหารมีความสมบูรณ์ ครบคลุมทุกเรื่องแล้ว

คณะกรรมการแปรรูปตราฯ จึงเห็นควรให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ รายละเอียดตั้ง เอกสารแนบท้าย เพื่อประธานสภาฯ จะได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เพื่อ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในชั้นแปรรูปตรา ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการแปรรูปตราฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ การให้ความ เห็นชอบเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในชั้นนี้ตามระเบียบแล้ว ห้ามผู้เข้าร่วมประชุม อภิปราย

พัก ๒๐ นาที

ประชุมต่อ

เวลา ๑๔.๓๐ น.

๕.๒ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชั้นลงมติ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาคราวนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ

จะประชุมต่อไปในชั้นลงมติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจะไม่มีอภิปรายในชั้นตอนนี้ ลำดับต่อไป จะขอมติให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชั้นลงมติ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ไม่มา ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอประกาศว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป

๕.๓ เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔(กองช่าง)

ประธานสภาฯ ต่อไป ข้อ ๕.๓ เป็นการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดรับว่าที่ร้อยตรี นฤมิตร บุญธรรม เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรี นฤมิตร ผู้อำนวยการกองช่าง บุญธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการต่อเติมถนน คสล.สายข้าง โรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

-โครงการต่อเติมถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด ขอเปลี่ยนแปลงเป็น

-โครงการต่อเติมถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ ตามรายละเอียดที่กองช่างได้อธิบายไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ขอเชิญ นายถาวร แก้วพิทักษ์

นายถาวร แก้วพิทักษ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายถาวร แก้วพิทักษ์ สมาชิก อบต. ม.๖ มีข้อสงสัยว่า โครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่

ว่าที่ร้อยตรี นฤมิตร บุญธรรม ขอตอบคำถามครับ ยังไม่ได้ดำเนินการครับ

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามแล้ว ต่อไปผมจะขอมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

~

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้ ถูกต้องแล้ว

รัตน์ธนะ รongเดช

นายรัตน์ธนะ รongเดช

(ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม)

ต้อย เดชเครือ

(นายต้อย เดชเครือ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

อารี ปานลุง

(นางอารี ปานลุง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติให้การรับรองแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

สมชาย เพชรนวล

(นายสมชาย เพชรนวล)

ประธานสภา อบต.ลิพัง